



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๒ มูลค่า ๗๘,๐๐๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศวแนะรัฐให้งบนศ.ทำโรงเรียน

● ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว จะปฏิรูปการศึกษาศาสตร์และจะนำการศึกษาศาสตร์มาเป็นที่พึ่งให้แก่วงการศึกษาของชาติ จึงนำทีมโรงเรียนสาธิตในสังกัด มศว ทั้ง 5 คือ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ โรงเรียนสาธิต มศว สมเด็จพระเจ้า จังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา ไปดูงานด้านการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไปดูงานโรงเรียนในสังกัดรัฐบาลที่ใช้บุคคลซึ่งมีแรงบันดาลใจอยากจะทำโรงเรียน มีความมุ่งมั่นและความพยายาม มีความคิดก้าวหน้า โดยใช้งบประมาณของรัฐบาลที่น้อยกว่าโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสหรัฐอเมริกา การที่รัฐบาลให้งบประมาณกลุ่มคนที่มีความตั้งใจอยากเห็นการศึกษาในสหรัฐ เกิดการเปลี่ยนแปลงทำโรงเรียนภายใต้งบประมาณที่น้อยกว่า

“กลุ่มคนหัวก้าวหน้ารุ่นใหม่ในรัฐเท็กซัส

ตั้งโรงเรียนขึ้นใช้ชื่อว่า KIPP Public Charter Schools และ KIPP Explore ด้วยงบประมาณของรัฐบาลที่ใช้ไม่มาก ที่ผมพาทีมงานโรงเรียนสาธิต มศว ไปดูงาน เพราะต้องการล้มล้างความเชื่อเดิมๆ ที่ว่า โรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนที่ใช้งบประมาณสูงลิบเป็นโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ และต้องมีงบประมาณมาก โรงเรียนที่ผมไปดูงานมานั้น ใช้งบประมาณน้อยและไม่เลือกเด็กเข้าเรียน เด็กๆ มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย” ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าว

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า อยากนำเสนอความคิดต่อรัฐบาลให้ลองทำโรงเรียนที่คล้ายกับ Charter Schools โดยให้งบประมาณ นิสิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กศบ. 5 ปี จากนั้นไปเรียนการจัดการบริหารเพื่อมาบริหารโรงเรียน ก่อนจะรับงบประมาณของรัฐบาล เพื่อเปิด Charter Schools และทำคู่ไปกับโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ต้องบริหารจัดการโรงเรียนให้ได้คุณภาพที่มากกว่า หากไม่ทดลองการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทย ก็ไม่เกิด